

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

TGPRO – เล็กๆ แบบเทคนิคสวย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว... ยังคงต่อเนื่องอีกซักตัวแล้วกันนะครับ สำหรับหุ้นที่จะมองข้ามปี

ซึ่งก็ยังคงวนเวียนอยู่ในหุ้นเล็กๆ เทคนิคสวยๆ เหมือนเดิม แต่จริงๆ ตัวใหญ่ๆ เทคนิคสวยๆ ก็มีนะ แต่เอาไวไปว่ากัน LIVE ก็แล้วกัน... บางทีราคาหุ้นใหญ่ๆ ก็สวยๆ แม้จะสูงๆ อย่าง JMT เนี่ย ก็ถือว่าน่าจับตาดูนะ แม้ว่าตลาด หรือ SET Index จะยังอยู่ในภาพของการแกว่งๆ ที่ในชั่วโมงการซื้อขาย เปิดมาก็เสียวๆ แต่พอเข้าท้ายๆ ก็เอากลับขึ้นมาซะดี... หรือ บางวันก็เปิดมาซะดี พอปิด ก็เหมือนจะหมดแรง แบบนี้ ก็คงต้องดูกันต่อไปว่า ชานต้าแรลลี่ ในปีนี้ จะเอาขึ้นไปได้เท่าหรือ จะเกิน 1660 ไปได้แคไหน หรือจะเอาเกิน 1680 ได้อย่างเด็ดขาดหรือไม่ ซึ่งสิ่งที่เราตามกันมาอย่างต่อเนื่องก็คือ ต้องการเห็นการเกินระดับ 1680 ไปให้ได้ โดยจะไปถึง 1700 หรือจะสูงกว่าอะไรก็ตาม นั้นจะแปลว่า แนวโน้มของโครงสร้างที่เป็นเชิงลบ หรือซาลงในภาพใหญ่ๆ นั้น จะหมดไป หรือ เรียกว่า เรื่องความกังวลในการลงลึกๆ จะจางหายไปนั่นเอง... และต่อไปก็คงจะต้องนับ คลื่น X? ที่เราเคยกังวลนั้น เปลี่ยนเป็น นับคลื่น 3 แทน และในคลื่น 3 ที่ว่านี้ จะเป็นแค่คลื่นย่อยๆ ของคลื่นใหญ่ๆ เสียด้วย... นั้นแปลว่า ไม่ต้องกังวลนะคร้าว่า ตลาดจะไปได้ไม่ไกล หรือ แม้แต่จะมีการให้เป้าหมายของ ตลาด หรือ SET Index ไว้เท่าไรกันอีกก็ตาม เหนือเมฆเชื่อว่า ให้กันน้อยไปแน่ละ ลองหาดูซิว่า จะมีใครให้เป้าเกิน 1900 หรือยัง... เอาเป็นว่า เบื้องต้น เราจะขอดูการเกินระดับ 1680 ให้ได้ และต้องได้ ก่อนการลงต่ำกว่า 1550 ด้วยนะ (ถ้าไม่ได้ แล้วลงมาต่ำกว่า 1550 เมื่อไหร่ คือจะแย่ะ)

ดูตามเกม... จริงๆ แล้ว การเล่นเกมในวันวาน ถ้ามว่าดีมากไหม ก็อาจจะแค่เริ่มๆ ต้นนะ

วันนี้จะทุบลงมาต่ำกว่า 0.40 อีก ก็ไม่แปลก แต่ถ้าลากขึ้น เกิน 0.44 ได้ นั้นแหละ เกมยาวๆ จะมาอีกรอบ

แนวรับ : ... 0.40-0.39 หรือ ยื่น 0.44 ก็ยังนำตามนี้

เป้าหมาย : ... 0.75-0.80 หรือมองยาวๆ มีลุ้น 1.00 ได้

Price Chart...(TGPRO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TGPRO... จริงๆ แล้ว รูปแบบโครงสร้างที่เป็นแบบที่เราเอามาว่ากันอย่างต่อเนื่องในระยะนี้นั้น ก็อาจจะคาดหวังเป้าหมายไกลๆ กว่าเป้าหมายที่ให้ได้ โดยถ้าตามภาพนี้ จะคาดหวังเป้าหมายกันได้ถึง 1.60 หรือสูงกว่านั้นก็ยังได้ แต่ทั้งนี้ อาจจะต้องตามสัญญาณกันอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ขึ้นด้วย (ถ้าขึ้นนะ)... หรือเอาเส้น MA. ต่างๆ ที่เราว่ากันไว้ก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเส้น MA. แบบ Bull Stage (ในภาพนี้) หรือจะเป็นแบบ Bullish Pattern (MA. 5 เส้น) หรือจะลองเอา 3 เส้นก็ได้ทั้งนั้น แล้วอ่านแนวโน้มหรือค่าของ MA. วัั้นนั่นเอง แต่ตอนนี้ ขึ้นได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.35 ก่อนด้วยล่ะ ภาพนี้ ยิ่งขึ้น จะถือว่า ยิ่งดูดี (หลุด 0.35 จะไม่สวย)